
 
 
 
 
 
 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม     จ ำนวน   ๑   เรื่อง    
- เรื ่องแจ้งที ่ไม ่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม คือ รับทราบรายงานการ

ตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

  ที่ประชุมรับทรำบ 

 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม             (ไม่มี)   

 (๓) กระทู้ถำม                                                                 
๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ                                             จ ำนวน   ๒   เรื่อง    

 
 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเกรียง  กัลป์ตินนัท์)               

ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลือ่นการตอบ
กระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 

๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง มำตรกำรสวมหมวกนิรภัยในเด็กทั่วประเทศ              
(นำยทวีวงษ์  จุลกมนตรี เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

 
 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๑๕  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง) 

วันจันทร์ที่  ๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๗ 



 
 

- ๒ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(พลต ารวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ 
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 

๓.๒ กระทูถ้ำมด้วยวำจำ                                 จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์  ทองศรี) ผูไ้ด้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป 
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง    

 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายจักรพงษ์  แสงมณ)ี 

ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบ 
กระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง   
ประกอบข้อ ๑๕๐ 

 
 
 

๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรจัดสรรพ้ืนที่ป่ำชำยเลนให้เอกชนปลูกป่ำชำยเลน
เพ่ือประโยชน์จำกคำร์บอนเครดิต (นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

 
 

 

๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม น้ ำแล้ง เพ่ือลดควำมยำกจน
และควำมเหลื่อมล้ ำ (นำยปำนเทพ  กล้ำณรงค์รำญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย) 

๓.๒.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรไปรำชกำรต่ำงประเทศของนำยกรัฐมนตรี   
(นำยเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

 เรื่องด่วน      จ ำนวน ๑ เรื่อง 

 

  ด้วยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)   
ครบวาระการด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ จ านวน ๒ ราย คือ นางนรรัตน์  พิมเสน และพลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์  
อันเป็นผลให้ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาว่างลง จ านวน ๒ ต าแหน่ง ซึ่งวุฒิสภาจะต้อง
ด าเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ประธานวุฒิสภา ได้แจ้งให้สมาชิกวุฒิสภาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติ  
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  
เพ่ือให้ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างโดยให้เสนอรายชื่อได้ไม่เกิน   
๒ รายชื่อ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.)   
  บัดนี้  ได้มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ที่ประชุมเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๓ รายชื่อ ดังนี้   
   ๑.  พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง 
   ๒.  นางนรรัตน์  พิมเสน  
   ๓.  ร้อยต ารวจเอกหญิง วิรัญญา  ประสพสุข 
  โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่า เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาใหบุ้คคลด ารง
ต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะ
หนึ่ง มีจ านวนไม่เกินสิบห้าคน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานอันจ าเป็นส าหรับต าแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป  

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ เป็นการชั่วคราวเฉพาะ
กรณี โดยไม่ต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา  

 - ตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำ 
ในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 

 
 



 
 

- ๔ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

  ในการนี้ ประธานวุฒิสภาได้มอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา โดยก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย   
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่าย
วุฒิสภาดังกล่าว ซึ่งจะได้ก าหนดให้มีการลงมติเลือกในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว            จ ำนวน   ๓   เรื่อง 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 

 ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม (พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ) และรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ  
(พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ในปัจจุบันมีท่าอากาศยาน 
ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๓๙ แห่ง โดยในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มีท่าอากาศยานที่ไม่มีเที่ยวบินแบบประจ า
อย่างต่อเนื่อง หรือมีผู้โดยสารระดับน้อย (น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนต่อปี) จ านวน ๑๐ แห่ง ซึ่งเป็น 
ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานและตั้งอยู่ใน ๔ ภาคของประเทศไทย ไดแ้ก่ 
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานแม่สะเรียง ท่าอากาศยานตาก  
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยาน
ปัตตานี และท่าอากาศยานเบตง และเมื่อพิจารณาสถิติการใช้ท่าอากาศยานและสภาพการณ์ปัจจุบัน 
ด้านต าแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการ รวมถึงศักยภาพของจังหวัด 
ที่เป็นที่ตั้งท่าอากาศยาน พบประเด็นปัญหาและความท้าทาย ได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้งของท่าอากาศยาน  
ไกลจากตัวเมืองและขาดบริการขนส่งสาธารณะ การจัดให้มีบริการที่เกิดภาระต้นทุนโดยเฉพาะส่วนของ
การให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน รวมทั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศที่มีความ
หนาแน่นของเที่ยวบินและจ านวนเที่ยวบินที่ท าการบินแบบใช้เครื่องวัดประกอบการบินในปริมาณน้อย 
จ านวนที่นั่งของแบบอากาศยานและความถี่เที่ยวบินไม่เหมาะสม ท าให้ความสนใจในการใช้บริการ  
และความต่อเนื่องในการให้บริการอยู่ในระดับน้อย และขาดการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา
บริการด้านการบินและการใช้ประโยชน์ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 (๑) ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนงาน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ควรสื่อสารสาระส าคัญของนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๘๐ ให้กับ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการก าหนดเป้าหมาย

 ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพท่ำอำกำศยำน 
ซึ่งปัจจุบันไม่มีเที่ยวบินแบบประจ ำอย่ำงต่อเน่ืองหรือมีผู้โดยสำรในระดับน้อย ซึ่งคณะกรรมำธิกำร 
กำรคมนำคมพิจำรณำเสร็จแล้ว 
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และแผนงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายและบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างเปน็ระบบ 
คณะกรรมการการบินพลเรือนควรก าหนดระบบและแนวทางในการบริหารนโยบายด้านการบินพลเรือน
ให้สอดคล้องกับวัฏจักรนโยบายที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดให้มีระบบ
การอุดหนุนเส้นทางการบินย่อยภายในประเทศที่มีความจ าเป็น (Essential Air Services) และบูรณาการ
แผนงานด้านการขนส่งทั้งระบบ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จ 
 (๒) ข้อเสนอแนะด้านกฎหมายและมาตรฐาน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ภาคธุรกิจ 
และภาคประชาชน ควรร่วมกันจัดท าพระราชบัญญัติด้านการบินพลเรือนฉบับใหม่  ทบทวนประเด็น 
ที่ก าหนดให้อากาศยานท าการบินขึ้น-ลงสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ทบทวน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อ านาจในการลงทุนและบริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมการลงทุนพัฒนาและบริหารท่าอากาศยานพาณิชย์  
และควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพระบบท่าอากาศยาน 
โดยเฉพาะการก าหนดมาตรฐานส าหรับสนามบินที่รองรับอากาศยานขนาดเล็กที่มีทางวิ่งอยู่บนพ้ืนดิน
และอยู่บนพ้ืนน้ า การก าหนดจ าแนกประเภทสนามบินที่ครอบคลุมกลุ่มประเภทและขนาดที่มีลักษณะ
ส าคัญแตกต่างกัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท่าอากาศยานขนาดเล็ก และควรก าหนดมาตรฐาน  
เชิงนโยบายส าหรับท่าอากาศยานแต่ละประเภท 
 (๓) ข้อเสนอแนะด้านระบบวางแผนและพัฒนาท่าอากาศยาน ควรมีการจัดท าประมาณ
การความต้องการในการเดินทางทางอากาศรายจังหวัด  ก าหนดประเภทและรูปแบบการพัฒนา 
ท่าอากาศยานที่สอดคล้องกับความต้องการ และควรบูรณาการแผนงานและการพัฒนาระบบ 
ท่าอากาศยานและการขนส่งรูปแบบอื่นของประเทศ 
 (๔) ข้อเสนอแนะด้านการปรับรูปแบบและเพ่ิมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยาน ควรก าหนด
เป้าหมายในการลดต้นทุนการด าเนินงานและการให้บริการให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น  
เพิ่มแหล่งรายได้ของท่าอากาศยาน โดยเฉพาะรายได้ที่ไม่ได้มาจากกิจกรรมการบิน (Non-Aeronautical 
Revenue) และพัฒนาบริการด้านการบินส าหรับท่าอากาศยาน รวมทั้งควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
ในกิจการท่าอากาศยาน 

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ควรมีการถอดบทเรียนของ  
ท่าอากาศยานซึ่งปัจจุบันไม่มีเที่ยวบินแบบประจ าอย่างต่อเนื่องหรือมีผู้โดยสารในระดับน้อย เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ และต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชนและชุมชน โดยต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม  
และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้าตามที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนด รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการขนส่งสาธารณะอื่นด้วย และจะต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ควรศึกษา 
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ความเป็นไปได้ของการตั้งท่าอากาศยานแห่งใหม่ส าหรับเมืองรองเพ่ือพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจดีขึ้น 
เช่น ท่าอากาศยานมุกดาหาร ซึ่งจังหวัดมุกดาหารถือเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษและเป็นจังหวัดชายแดน  
ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ ส าหรับการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน
ในปัจจุบัน ควรมีการประมาณการความต้องการการเดินทางทางอากาศของประชาชนในแต่ละจังหวัด 
ส่งเสริมการบินตรงระหว่างเมือง ปรับปรุงระบบการให้บริการภายในท่าอากาศยานทั้งการโหลดสัมภาระ
และราคาสินค้าภายในท่าอากาศยานเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีและเป็นธรรม ปรับปรุงการเชื่อมโยง
กับระบบการขนส่งอื่นเพ่ือเพ่ิมความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น เช่น การเชื่อมโยงระบบการขนส่ง  
ทางรางกับท่าอากาศยานดอนเมือง เร่งแก้ไขปัญหาค่าโดยสารแพงให้เกิดความเป็นธรรมแกค่นในท้องถิน่
ซึ่งควรก าหนดราคาค่าโดยสารโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยที่เป็นมาตรฐาน และแก้ปัญหาเที่ยวบินล่าช้าโดยปรับ
เที่ยวบินให้สอดคล้องกับจ านวนอากาศยาน รวมถึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสนามบินทางน้ า  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย นอกจากนี้ ควรพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนเพ่ือให้ 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น พัฒนาท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ด้วยการขยายทางวิ่งเพ่ือรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ เนื่องจากในปัจจุบันมีเพียงสายการบินเดียว  
ที่ให้บริการซึ่งมีผู้ใช้บริการเต็มทุกเที่ยวบิน และควรยกระดับให้เป็นท่าอากาศยานศุลกากร ส าหรับ  
ท่าอากาศยานภูเก็ตควรพัฒนาหรือขยายเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นจาก
มาตรการฟรีวีซ่า และแก้ปัญหานักท่องเที่ยวรัสเซียซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวและประกอบธุรกิจในจังหวัด
ภูเก็ตเพื่อไม่ให้กระทบต่อท้องถิ่นและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  

 จากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม (พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ)  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ 
(พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ) รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน 
(นายมนตรี  เดชาสกุลสม) รองผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (นายศรัณย  
เบ็ญจนิรัตน์) และรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (นายสมภพ  
ภาคสวรรค์) ได้ร่วมกันตอบชี้แจง สรุปได้ว่า การตั้งท่าอากาศยานใหม่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ทั้งในเรื่องของการลงทุน ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต  
โดยรัฐบาลมีแผนงานที่จะตั้งท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ ๒ และท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ ๒  
เพ่ือรองรับความต้องการการเดินทางที่มากขึ้น ส าหรับการตั้งท่าอากาศยานมุกดาหาร ปัจจุบันมีการ
ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือออกแบบและมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน  
และชุมชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งหากผ่านการประเมินจะได้มีการเวนคืนที่ดิน
ต่อไป ส่วนท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของสภาพแวดล้อมท าให้เกิดปัญหา 
แนวร่อนลงสู่สนามบิน ซึ่งต้องใช้เครื่องบินขนาดเล็กเท่านั้น ส าหรับปัญหาราคาตั๋วโดยสารแพงส่วนใหญ่ 
มีสาเหตุมาจากการขาดแคลนเครื่องบิน และการจองตั๋วในระยะกระชั้นชิด ซึ่งจะได้มีการปรับกฎเกณฑ์
เพ่ือควบคุมราคาต่อไป และเร่งรัดสายการบินต่าง ๆ ให้น าเครื่องบินกลับมาให้บริการมากขึ้น 
เพ่ือแก้ปัญหาเครื่องบินล่าช้า อย่างไรก็ตามหากธุรกิจสายการบินฟ้ืนตัวและความต้องการเครื่องบิน
กลับคืนสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะสามารถแก้ปัญหา 
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ราคาตั๋วโดยสารแพง การยกเลิกเที่ยวบิน และเครื่องบินล่าช้าได้  ทั้งนี้ ท่าอากาศยานที่ ไม่มีเที่ยวบิน 
แบบประจ าอย่างต่อเนื่องหรือมีผู้โดยสารในระดับน้อยยังคงใช้รองรับภารกิจส าคัญต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ความมั่นคง สาธารณสุข หรือภารกิจพิเศษ โดยคณะกรรมาธกิารไดข้อรบัประเด็นข้ออภิปรายของสมาชกิ
เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร 
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

 

 ผลกำรพิจำรณำ 
 ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า (นายสังศิต  
พิริยะรังสรรค์) และรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (นายพลเดช  ปิ่นประทีป) เสนอรายงานต่อ 
ที่ประชุมสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา เล็งเห็นว่า
การเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศ โดยเฉพาะที่มีตัวอย่างคว ามส าเร็จในการ
แก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นภารกิจหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการฯ ในฐานะองค์กรด้านนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
สูงสุด จึงมีมติเดินทางไปประชุมทวิภาคีและเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพ้ืนที่เขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วงและมณฑลยูนนาน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคาดว่าจะสามารถน าข้อมูลมาใช้สนับสนุนภารกิจด้านการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธอ์ันดขีองทั้งสองประเทศ จากการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ภาคสนาม 
และการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การแก้ปัญหาความยากจนกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งศึกษาข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  สามารถวิเคราะห์แนวทางและวิธีการแก้ปัญหา
ความยากจนของจีนในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี (ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ – ๒๐๒๐) โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัย
ความส าเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศจีน ที่ส าคัญ ๑๕ ประการ ได้แก่  
  ๑) การเมืองมั่นคง เจตจ านงแรงกล้า (Political Will)    
   ๒) ปราบโกงโยงกระแสผู้น า (Audit Storm)     
   ๓) พลังอุดมการณ์กึ่งจิตอาสา (Human Resource)    
   ๔) เป้าหมายชัดเจน-ปฏิบัติได้ (Targeting)     
   ๕) พุ่งเป้าตรงจุด (Focusing)       

 ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง โครงกำรขจัดควำมยำกจนของสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนที่ เ ขตปกครองตนเองกว่ ำ งซี จ้ ว ง  และมณฑลยูนนำน (จีนแก้ จน)  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าพิจารณาเสร็จแล้ว 
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   ๖) ประเมินผลเข้มข้น (Evaluation)      
   ๗) ปฏิรูปที่ดินลดเหลื่อมล้ า (Land Reform)     
   ๘) น้ าการเกษตร-คมนาคม (Irrigation and Water Transportation)  
   ๙) เลือกท าเกษตรมูลค่าสูง (High Value Agriculture)    
  ๑๐) ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานลดเหลื่อมล้ า (Area Inequality)   
  ๑๑) กระจายฐานอุตสาหกรรม สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) 
  ๑๒) ภาคธุรกิจช่วยชาติ (Corporate Social Responsibility)   
  ๑๓) เคลื่อนย้ายประชากรพิถีพิถัน (Social Migration)    
  ๑๔) การสร้างพลเมืองจีนรุ่นใหม่ (Education)     
  ๑๕) ภาควิชาการรับใช้สังคม (Academic)    
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า  มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้
 ข้อเสนอต่อรัฐบาล        
  นายกรัฐมนตรีควรประกาศนโยบายและความมุ่งมั่นว่ารัฐบาลจะก าหนดให้การแก้ปัญหา
ความยากจนเป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้กลไกคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ที่มีอยู่ รวมทั้งศูนย์ขับเคลื่อนการขจัด 
ความยากจนฯ ระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) ให้เป็นกลไกด าเนินงานแก้ปัญหาของคนยากจนแบบพุ่งเป้า  
อย่างมีประสิทธิผล ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ        
 ส าหรับปัญหาแหล่งน้ าการเกษตรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
การเกษตรร้อยละ ๗๘ อันเป็นปัจจัยความยากจนในเชิงโครงสร้างของชุมชนชนบท รัฐบาลควรเร่งรัด
แก้ไขปัญหา อ าเภอและต าบลที่มีปัญหาแล้งซ้ าซากระดับรุนแรง (เกณฑ์วัด คือ มีสถิติภัยแล้งตั้งแต่ ๖ 
ครั้งขึ้นไปในรอบ ๑๐ ปีย้อนหลัง) โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคอีสานและภาคเหนือ ด้วยการสนับสนุนโครงการ
จัดท าแหล่งน้ าชุมชนขนาดเล็กที่ใช้งบประมาณน้อย ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนสูง โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป้าหมาย ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน ๔ ป ี 
 ส าหรับปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกรยากจนที่มีความขัดแย้งระหว่างคนกับป่ามาอย่าง
ยาวนาน ก็เป็นปัญหาความยากจนในเชิงโครงสร้างที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง รัฐบาลควรใช้กลไก
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และกรอบแนวทางของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านป่าไม้
และที่ดินฯ ซึ่งแก้ไขปรับปรุงในช่วงแผนปฏิรูปที่ผ่านมา เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหากรณีที่ประชาชน
ครอบครองพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ จ านวน ๒๑๕ ป่า ๓,๙๗๐ หมู่บ้าน ๔.๗ ล้านไร่ และผู้ถูก
ด าเนินคดี ๔.๖ หมื่นราย ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ ปี  

 ข้อเสนอต่อส่วนราชการ        
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรต่อเนื่องจากแผนปฏิรูป
ใน ๕ ปีแรก และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
การโซนนิ่งพ้ืนที่การเกษตร การลดพ้ืนที่ท าไร่ ท านา และแปลงเกษตรมูลค่าต่ าปรับเปลี่ยนไปสู่การปลูกพืช 
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เลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูงอย่างมุ่งมั่นจริงจังให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยร้อยละ ๒๐  
ภายใน ๕ ป ี 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) นอกจากภารกิจการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่เปราะบาง ผู้ยากล าบาก ควรขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคง  
ด้านที่อยู่อาศัยส าหรับคนจนคนไร้บ้านทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานการเคหะแห่งชาติและสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนเป็นกลไกหลัก ท างานแบบสานพลังกบัองคก์รภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจและหน่วยงานรฐั
อื่น ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย จัดหาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ยากล าบาก ๑ แสนยูนิต 
ภายใน ๕ ปี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อ.ว.) ในฐานะหน่วยงาน
มันสมองและองค์ความรู้ มีหน่วยบริหารจัดการทุนด้านวิจัยระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นกลไกร่วมขับเคลื่อน
ขจัดความยากจนที่มีนัยส าคัญ ควรขยายรูปแบบวิธีการทดลองและพัฒนาโมเดลน าร่องการแก้ปัญหา
ความยากจนเชิงพ้ืนที่ (sandbox) ที่ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิผลการแก้ปัญหาความยากจนมาแล้ว 
ในพ้ืนที่น าร่อง ๒๐ จังหวัด ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ     
  ข้อเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ โดยเฉพาะเทศบาล และ อบต. ควรศึกษา
บทเรียนการขจัดความยากจนแบบจีน โดยมีวิสัยทัศน์และเจตจ านงที่มั่นคงในการขจัดปัญหาของคน
ยากจนในพื้นที่รับผิดชอบของตนให้ส าเร็จ ภายใต้กรอบหน้าที่และอ านาจตลอดจนทรัพยากรของทอ้งถิน่ 
อีกทั้งการแข่งขันกันสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างและแรงบันดาลใจแก่หน่วยงาน  
ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง  
  ข้อเสนอต่อภาคธุรกิจเอกชนและประชาสังคม      
  ภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะกิจการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควรเข้าร่วมสนับสนุน
โครงการ กิจกรรม และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ ท้องถิ่น และรัฐบาลในการขจัดปัญหาความยากจน  
ในรูปแบบที่หลากหลายและสร้างสรรค์         
  ภาคประชาสังคม ควรมีบทบาทพัฒนาเครอืข่ายจิตอาสาประจ าพ้ืนที่ เฝ้าระวังปัญหาคน
ยากจนที่ถูกทอดทิ้งในระดับชุมชนและท้องถิ่น ส ารวจปัญหา ค้นหากลุ่มเป้าหมายชี้เป้า และมีส่วนร่วม
ด าเนินการแบบสานพลัง          
  ขอ้เสนอไทยแกจ้น        
  ๑) รัฐบาลประกาศเอาชนะความยากจนเป็นวาระแห่งชาติ   
  ๒) แก้ปัญหาแหล่งน้ าการเกษตรนอกเขตชลประทาน และพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก ให้สามารถ 
ท าการเกษตรแบบมูลคา่สูงไดตลอดท้ังป ี        
  ๓) จัดให้เกษตรกรมีที่ท ากินอย่างทั่วถึง ในรูปแบบที่มั่นคง-เป็นธรรมโดยไมจ าเป็นต้อง 
ผูกติดกับโฉนดหรือกรรมสิทธิ์ส่วนตัว        
  ๔) โซนนิ่งพื้นที่การเกษตร ให้เหมาะสมกับคุณภาพที่ดิน แหล่งน้ าภูมิอากาศ และสภาพ 
สิ่งแวดล้อม           
  ๕) รัฐควรมีนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงด้านท่ีอาศัยแกกลุ่มประชากรยากจน 
แบบพุ่งเปา้           
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  ๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาบทเรียนการขจัดความยากจนแบบจีนและ
น ามาประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน       
  ๗) ภาคธุรกิจควรเข้าร่วม สนับสนุนนโยบายและโครงการขจัดความยากจนกับรัฐบาล  
ส่วนราชการและองคก์รท้องถิ่น         
  ๘) ภาคประชาสังคม ควรขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสา ระดับอ าเภอเพ่ือร่วมสนับสนุน
นโยบายการขจัดความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเพื่อตัด
วงจรความยากจนขา้มรุ่น         
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว  ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยได้มีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานในเรื่อง
ดังกล่าว สรุปได้ว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วจะพบการทุจริตต่ า หากประเทศไทยจะแก้ปัญหาความยากจน
จะต้องแก้ปัญหาการทุจริตให้ส าเร็จก่อน  และจากข้อมูลพบว่ามีคนไทยยากจนกว่า ๓.๔ ล้านคน  
ซึ่งปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ความยากจนแต่คือความเหลื่อมล้ า เช่น การปกครองส่วนกลาง (๒๐ กระทรวง) 
ได้รับงบประมาณมากกว่าร้อยละ ๖๔ ซึ่งมากกว่าการปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉะนั้น ท าอย่างไรให้เศรษฐกิจเมืองรองมีการเติบโตและเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับการแก้ปัญหาความ
ยากจนในประเทศจีน ในส่วนการแก้ปัญหาแหล่งน้ าการเกษตรนอกเขตชลประทานของประเทศไทย  
ได้มีแผนแม่บทในการจัดการทรัพยากรน้ า และมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
จึงขอฝากคณะกรรมาธิการเร่งผลักดันแผนแม่บทดังกล่าวและด าเนินการตามกฎหมาย โดยร่วมกับ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ าของประเทศไทย ทั้งนี้ การแก้ปัญหาความยากจน
ต้องอาศัยความมุ่งมั่นของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐร่วมแก้ไขจ านวนมาก และใช้โครงสร้างและ
รูปแบบการแก้ไขปัญหาของประเทศจีนได้ โดยต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติและอาศัยความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม โดยสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะต้องแก้ไข 
รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภา เพ่ือร่วมผลักดัน 
และประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนเสนอต่อรัฐบาล ตลอดจนประเด็นผู้สูงอายุ ในอนาคต 
อาจขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาคการผลิต หากรัฐมีนโยบาย 
ด้านประชากรอย่างชัดเจนจะแก้ปัญหาความยากจนได้ 
  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง  
ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ประเทศจีนแก้ปัญหาความยากจนโดยให้ความส าคัญกับเมืองรองหรือเมืองเล็กๆ 
ซึ่งท าให้แก้ไขปัญหาความยากจนส าเร็จ คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับแผนแม่บทในการจัดการทรัพยากร
น้ า แต่ประเทศไทยขาดการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรปูธรรม เพราะหากแก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ า
ไม่ได้ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตชนบทได้ ส าหรับโครงสร้างประชากรมีส่วนส าคัญ 
อย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพราะเกี่ยวข้องกับก าลังคนหรือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการเกษตร ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความยากจนจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพ่ือร่วม
แก้ไขปัญหา      
  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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    ผลกำรพิจำรณำ 
     ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ)  
และประธานคณะท างานรวบรวมประเด็นที่จะน าเสนอไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ (นายอดิศร  พร้อมเทพ)  ได้ร่วมกันรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า กฎหมายมีส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรง  
ต่อประชาชนในหลายมิติ ทั้งด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีการเสนอแก้ไขปรับปรุงหรือเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรเพ่ือเข้าสู่  
การพิจารณาของรัฐสภาเป็นจ านวนน้อย ซึ่งจากการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติด้านการเกษตร 
พบว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือรักษาการร่วม จ านวน ๔๒ ฉบับ โดยคณะกรรมาธิการได้จัดกลุ่ม 
การพิจารณาพระราชบัญญัติด้านการเกษตร ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่  ๑) พระราชบัญญัติที่มีความส าคัญ
และจ าเป็นต้องเสนอแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ไม่สามารถบังคับใช้ได้ เช่น พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  ๒) พระราชบัญญัติที่ควรติดตาม ผลักดัน การแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเร่งรัดกฎหมายล าดับรองและการปฏิบัติงานตามขั้นตอน เช่น พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน  
เ พ่ือ เกษตรกรรม พ .ศ .  ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติ การยางแห่ งประ เทศไทย พ .ศ .  ๒๕๕๘   
๓) พระราชบัญญัติที่ไม่มีปัญหาข้อกฎหมายที่ส าคัญแต่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ เช่น พระราชบัญญัติ 
จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒  และ 
๔) พระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือน าไปสู่แนวทาง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมายด้านการเกษตรและสหกรณ์ อาทิ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเร่งทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ พร้อมทั้งก าหนดแผนงานตามระยะเวลาหรือล าดับความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้  
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ควรให้ความส าคัญกับการติดตามเรง่รัดการออกกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติทุกฉบบั
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ควรเร่งรัด ผลักดัน ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการของ

                  ๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรพิจำรณำประเด็นที่จะน ำเสนอไปสู่ 
กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์  
(คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว) 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการแก้ไขกฎหมาย การเสนอกฎหมายใหม่หรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย ควรพิจารณาทบทวนกฎหมายในความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัย ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานผู้รักษาการร่วมตามกฎหมาย  
เพ่ือร่วมกันบูรณาการก าหนดกลไกและทิศทางการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
รัฐบาลควรเร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความชัดเจนส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรในการรองรับการถ่ายโอนอ านาจตามบทเฉพาะ
กาล มาตรา ๑๖๕ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งก าหนดแนวทางการโอนอ านาจ
หน้าที่ในส่วนการป้องกันและปราบปราม การสืบสวนการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย 
    ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่า เห็นด้วยกับผลการพิจารณาศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการว่า
ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับภาคเกษตร ทั้งกฎหมายที่มีความล้าสมัย กฎหมายที่  
ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  รวมถึงกฎหมายที่สร้างภาระ
หรือไม่เป็นธรรมต่อประชาชน และเสนอความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ควรแก้ไขเพ่ิมเติมของ
พระราชบัญญัติบางฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ กรณีรัฐบาล
มีนโยบายออกโฉนดให้กับประชาชนที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ซึ่งต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภา พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ควรมีการทบทวนคุณสมบัติของผู้จัดการ
สหกรณ์ และการด าเนินงานของสหกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมสัตว์บางประเภทท าให้มี
การฆ่าและจ าหน่ายโดยไม่มีการควบคุมส่งผลเสียต่อการบริโภคของประชาชนและการสูญพันธุ์ 
นอกจากนี้ เห็นว่ายังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ควรต้องมีการแก้ไขปรับปรุง เช่น พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  
ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทุกกระบวนการตั้งแต่ 
ค่าขุด ค่ากลบ และค่าใช้น้ าบาดาล พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร แต่ปรากฏว่ามีก ารท าการเกษตร 
เพ่ือเลี่ยงการจัดเก็บภาษี และมีการถางป่าเพ่ือไม่ให้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าเพ่ือเลี่ยงภาษีด้วยท าให้
สูญเสียพ้ืนที่ป่า  
   เลขานุการคณะกรรมาธิการ (นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกต
ของสมาชิกวุฒิสภาว่า คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัตฉิบับตา่ง ๆ ตามที่สมาชิก
วุฒิสภาได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาพบว่า บางฉบับไม่ได้เกิดจากบทบัญญัติของ
กฎหมาย แต่เป็นปัญหาในการใช้บังคับกฎหมายของผู้ปฏิบัติที่ฝ่ายบริหารจักต้องเป็นผู้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยคณะกรรมาธกิารไดร้วบรวมประเด็นปัญหาการบงัคับใช้กฎหมาย ปัญหาในทางปฏบิตัิ 
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และแนวทางการแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
ด้วยแล้ว ปรากฏตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ  
 

   ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

(๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ                       (ไม่มี)    

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่     จ ำนวน ๑ เรื่อง 
 

 
 

  ผลกำรพิจำรณำ 

  ในการพิจารณารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ของที่ประชุมวุฒิสภา ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภาครฐั รักษาการในต าแหนง่ที่ปรกึษาด้านพัฒนาระบบ
บัญชี กรมบัญชีกลาง (นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการติดตามการบริหาร
งบประมาณ ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยประธานคณะกรรมาธิการ 
(พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ) ได้แถลงผลการพิจารณาศกึษาต่อที่ประชมุ สรุปได้ว่า การรับรายได้แผน่ดนิ 
ปี ๒๕๖๖ ท าได้สูงกว่าประมาณการร้อยละ ๖.๔๕ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจภายในประเทศและการปรับเปลี่ยนภาคการท่องเที่ยว มีการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณน้อยกว่าประมาณการร้อยละ ๘.๙๗ โดยรายรับส่วนใหญ่เกิดจากการจัดเก็บและน าส่งรายได้
แผ่นดิน เช่น รายได้จากภาษีอากร รายได้จากรัฐพาณิชย์  ส าหรับรายจ่ายตามงบประมาณ 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณในสัดส่วนที่สูงกว่าปี ๒๕๖๕ หน่วยรับงบประมาณมียอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ลดลง แต่ตัวเลขของเงินพับไปกลับเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นเงินที่หน่วยรับงบประมาณหมดความจ าเป็น  
ในการเบิกจ่ายและเป็นเงินที่ไม่สามารถผูกพันงบประมาณและเบิกจ่ายได้ โดยคณะกรรมาธิการ 
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. กระทรวงการคลังได้จัดท าบทวิเคราะห์ประกอบรายงานซึ่งได้มีการเปรียบเทียบ
การประมาณการและการด าเนินการได้จริงทั้งในส่วนของรายรับและรายจ่าย และมีการให้ข้อมูล  
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงควรส่ง
บทวิเคราะห์ดังกล่าวให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะการเร่งรัด
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีระยะเวลาจ ากัด เพ่ือมิให้
งบประมาณต้องพับไป 

 - รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตำมมำตรำ ๗๔ แห่งพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
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  ๒. ด้านรายได้ รัฐบาลควรให้ความส าคัญในการประเมินความเสี่ยงการคลังในภาพใหญ่
ทั้งประมาณการรายรับและรายจ่าย โดยรายรับควรมีจ านวนที่ใกล้เคียงกับรายจ่ายที่ปัจจุบันมีแนวโน้ม
จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และควรให้ความส าคัญกับรายได้ในปีที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดเก็บได้ลดน้อยลงด้วย 
รวมทั้งควรเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐวิสาหกิจเนื่องจากจัดเก็บได้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย 
  ๓. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณยังขาดทิศทางในการพัฒนา
ประเทศอย่างแท้จริง เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณต่างให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณ 
ในโครงการตนเอง และขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรด าเนินการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มากขึ้น  
  ๔. การจัดท านโยบายการคลัง โครงสร้างงบประมาณ และงบประมาณรายจ่าย 
รัฐบาลควรมุ่งเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมเป็นหลักและต้องเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการจัดท างบประมาณเชิงพ้ืนที่ 
  ๕. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจะต้องเป็นโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
และพร้อมที่จะด าเนินการ และในการจัดสรรงบประมาณจะต้องรัดกุมและมีการตรวจสอบความพร้อม
ของโครงการมากขึ้น หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะต้องเร่งรัดด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สามารถผูกพันงบประมาณได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อลดจ านวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
  ๖. รายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ควรมีการด าเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ าย 
ที่จะเกิดขึ้นในห้วงปลายปงีบประมาณ โดยหน่วยรับงบประมาณจะตอ้งเรง่รัดการด าเนินการในการขอรบั
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีงบประมาณในการเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณ และลดการใช้จ่ายเงินคงคลังซึ่งจะเป็นภาระทางด้านงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 

  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธาน
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ในปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
และ ปี ๒๕๖๖ มีรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐสูงกว่า
วงเงินที่ได้รับจัดสรรมาโดยตลอด จึงควรตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับงบประมาณ  
ที่ใช้ไป ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ภาษีภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีมรดก  
ภาษีที่ดิน และรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และควรให้ความส าคัญกับการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้น 
(Capital Gain) รวมทั้งในการใช้จ่ายเงินคงคลังควรใหค้วามส าคัญกบัโครงการที่มีความจ าเป็นโดยเฉพาะ
โครงการที่รัฐบาลมุ่งลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในสังคมเป็นหลัก 

  ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี 
กรมบัญชีกลาง (นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า กระทรวงการคลังให้ความส าคัญกับ
การพิจารณาในเรื่องของการกู้เงินให้สอดคล้องกับรายได้ และการตั้งงบประมาณในส่วนของงบกลาง 
มีการประมาณการและขอรับจัดสรรเงินจากส านักงบประมาณที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วแต่จะถูกตัด
งบประมาณลงในขั้นตอนของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ซึ่งต้องของบประมาณเพ่ิมเติมจากส านัก
งบประมาณแต่เนื่องจากเป็นช่วงปลายปีและงบประมาณมีวงเงินจ ากัด รวมถึงต้องเก็บไว้ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน
จ าเป็นเร่งด่วน ท าให้ส านักงบประมาณไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมได้ จึงต้องขอใช้จ่ายเงินคงคลัง
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ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอ่ไป ในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของรัฐวิสาหกิจจะมีการน าส่งใน
ลักษณะของเงินปันผลหรือรายได้พิเศษของรัฐวิสาหกิจ และรายได้จากกองทุนต่าง ๆ มีการน าเงิน  
ที่เหลือจากกองทุนหมุนเวียนน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว ส าหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
มรดก ภาษีที่ดิน หรือภาษี Capital Gain จะรับไปน าเสนอในเชิงนโยบายต่อไป และจะปรับปรุงการจัดท า
รายงานในปีต่อไปเพื่อแยกรายละเอียดสาเหตุของเงินพับไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

  ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

 (๗)  เรื่องอื่น ๆ จ ำนวน     ๒    เรื่อง 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

  ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายเพ่ิมพงษ์  เชาวลิต เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกิจการ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๑๐๓ 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 

  ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายเพ่ิมพงษ์  เชาวลิต เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการ
แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 

เลิกประชุม เวลำ ๑๗.๓๐ นำฬิกำ 
 
 

 
 
 
 

ส ำนักกำรประชุม 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

๗.๑ ตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ  
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๒ ตั้งกรรมำธกิำรในคณะกรรมำธิกำรกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน 
และลดควำมเหลื่อมล้ ำ  
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


